



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โทร. ๐๓๒-๔๑๙๗๓๕ ต่อ ๑๖

ที่ พบ. ๗๔๕๐๑ / *สงข* วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ... สรุปประเด็นปัญหาที่ได้รับจากการประชุมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรา ๕๘/๕ วรครห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อใช้แผนดังกล่าวเป็นเครื่องมือให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนฯ เป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และจัดทำงบประมาณรายจ่าย เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นั้น

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการ/กิจกรรมได้ร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวราตรี จุลบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายเสมอ จัดพล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

(นายสอย ปานแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ได้มีการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อให้ผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข รองรับการพัฒนาเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีการนำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา อีกทั้งได้มีการรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้และเป็นแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ต่อไป

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล จำนวน ๑๑๒ คน





๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการประชุมประชาคม ดังนี้

ที่	รายการ	ผู้รับชอบ	หมายเหตุ
๑	ปัญหาความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด	งานสิ่งแวดล้อม	มีโครงการในแผนแล้ว
๒	เสนอให้มีการจัดเก็บค่าบริการทิ้งขยะเป็นรายปี หรือครึ่งปี เนื่องจากเห็นว่าหากเก็บเป็นรายเดือนอาจได้ไม่ครบ	กองคลัง	
๓	ร้านอาหารในชุมชนควรใช้เสียงอยู่ในกรอบกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นย่านชุมชน มีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๔	เสนอให้เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพาน แนวคลองสุเอช	กองช่าง	
๕	เสนอให้ปรับปรุงศาลาบริเวณปากซอยบ้านหม้อ ๙ หมู่ที่ ๑ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	กองช่าง	มีโครงการในแผนแล้ว
๖	เสนอให้มีการจัดการระบบน้ำเสีย เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ฝั่งตะวันตก	กองช่าง / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๗	เสนอให้ซ่อมแซมถนน ซอยป่าไร่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	
๘	ปัญหาความเดือดร้อนจากลิง หมู่ที่ ๕	งานสิ่งแวดล้อม	
๙	เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.	งานประชาสัมพันธ์	

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการที่ได้รับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือนำมาทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
